

คนอายุ 30 ปี

ที่ 'ประสบความสำเร็จ' มีดีอะไร?

People Sustainability



● **ดร.ศิริยุพา รุ่งเรืองสุภา**
siryupa.roongremgsuke@sasin.edu

“เด็กเดี๋ยวนี้รวยเร็วนะ” นี่เป็นคำารฟังของผู้ใหญ่วัยประมาณ 50 หยกๆ 60 หยกๆ ที่เห็นหนุ่มสาวหน้าใสวัยสามสิบต้นๆ ทั้งชาวไทยและต่างประเทศประสบความสำเร็จเป็นถ้านักมีเงินหลายล้านทั้งๆ ที่ทำงานเพียงไม่กี่ปี

ไม่เหมือนสมัยก่อนที่กว่าหาลงจู่จะทำการค้าขายและเก็บหอมรอมริบจนมีเงินล้านได้ก็ต้องใช้เวลากว่าสิบปีว่าจะรวยเป็นถ้านักก็มักลวงเข้าวัยสี่สิบแก่ๆ เข้าไปแล้ว แต่คนสมัยนี้ถ้าหาช่องทางเหมาะ มีนวัตกรรมสร้างสินค้าหรือบริการแหวกตลาดออนไลน์ได้ไม่นานก็จับเงินล้านได้ไม่ยาก ทำให้เยาวชนและพ่อแม่ของเยาวชนหลายคนอยากรู้ว่า มีช่องทางที่จะสร้างตัวหรือสร้างลูกของตัวให้รวยเร็วกันบ้างไหม

ขอเรียนว่าผู้เขียนคอลัมน์นี้ไม่ใช่วิทยากรเรื่องกระบวนการรวยเร็ว แต่ถ้าให้พูดถึงเรื่องกระบวนการสร้างความสำเร็จในชีวิตนั้นอาจเป็นไปได้ค่ะ ดิฉันให้ความสำคัญกับการวัดความสำเร็จของคนเราจากการที่เราสามารถพึ่งพาตนเองทางการเงินได้โดยสุจริต

เป็นลำดับแรก ซึ่งไม่จำเป็นต้องรวย (และถ้ารวยได้ก็เยี่ยมดี)

ลำดับต่อมาคือ ความสุขใจ ส่วนเรื่องเกียรติยศชื่อเสียงและการยอมรับนับถือจากสังคมเป็นลำดับรองลงไป ดิฉันคิดว่าความสำเร็จที่ทุกคนควรภูมิใจในตนเองก็คือสามารถหารายได้เลี้ยงตนเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างพอเพียงโดยสุจริต และมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองทำ สองประการนี้สำคัญยิ่งกว่าการมีเงินทองมากมาย มีชื่อเสียงเกียรติยศแต่ได้มาจากความไม่ชอบธรรม หรือถึงแม้ชอบธรรมแต่เจ้าตัวไม่มีความสุขใจ มีเงินมากมาย มีคนนับหน้าถือตาแต่ชีวิตส่วนตัวยังมีแต่โรคและความทุกข์

ดิฉันมีโอกาสอ่านบทความของนักวิชาการ

และที่ปรึกษาหลายคนทีโพสต์ข้อความเกี่ยวกับคุณลักษณะของคนทีประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยจากหลายแหล่ง โดยหนึ่งในแหล่งก็คือบรรดาบล็อกเกอร์ที่สื่อสารผ่านบล็อก Harvard Business Review และเมื่อนำมาประมวลรวมกับข้อมูลทีดิฉันวิจัยเรื่องคุณลักษณะของผู้นำทีประสบความสำเร็จทีเป็นทั้งเจ้าของกิจการและมีอาชีพทีเป็นลูกจ้างแล้วจึงได้สรุปการวิเคราะห์ออกมาเป็นข้อสังเกตให้ท่านผู้อ่านลองนำไปพิจารณาดูว่าคนทีประสบความสำเร็จในวัยประมาณ 30 ปี มีคุณสมบัติอะไรบ้าง

● ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนในชีวิต

ผู้ทีประสบความสำเร็จในสาขาอาชีพต่างๆ ล้วนเป็นผู้ทีมีความฝัน มีฉันทะ (passion) ทีอยากเป็นอะไรสักอย่างในชีวิต และอยากเป็นให้ดีที่สุด สตีฟ จ๊อบส์ บิลล์ เกตส์ มาดอนน่า คุณชนินทร์ ว่องกุลกลกิจ อ. บัณฑิต อึ้งรังษี ตลอดจนคุณสุวิภา กุลดังวัฒนา และก๊อตตีล้วนเป็นคนธรรมดาซึ่งผ่านอุปสรรคและมรสุมชีวิตมามาก แต่ความทีมีอุดมการณ์ ความฝันและมีใจรักในสิ่งที่ทำอย่างแน่วแน่ง ทำให้บุคคลเหล่านี้ได้ดีและประสบความสำเร็จในอาชีพตั้งแต่อายุยังน้อย และยังดำรงความสำเร็จทีนำพาใจไปได้จนถึงปัจจุบันอย่างยั่งยืนพอสมควร

● **ต้องมีความมุ่งมั่นอดทนไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่างๆ** มองรอบๆตัวเราโดยให้พิจารณาตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเป็นต้น พระองค์ท่านมิได้ทรงเป็นเพียงนักคิด แต่พระองค์ท่านเป็นนักปฏิบัติทีทรงงานหนักหน่วง ทรงงานอย่างสม่ำเสมออดทน งานของพระองค์ท่านในการดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวไทยไม่ใช่งานทีเบาสบายและง่ายเลย พระองค์ท่านต้องบุกป่าฝ่าดงไปตามถิ่นทุรกันดารทีแม่แต่ข้าราชการท้องถิ่นบางคนยังไม่ดูแลไม่ถึง ด้วยความมุ่งมั่นไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคจึงทำให้งานของพระองค์ท่านก้าวหน้าเห็นผลลัพท์ พิสูจน์ได้โดยมีชาวบ้านนำปริญญาและวิธีการทำงานของพระองค์ท่านไปปฏิบัติตามแล้วมีชีวิต

ความเป็นอยู่ทีดีขึ้นอย่างยั่งยืน

● **ต้องยอมรับความล้มเหลวได้รวดเร็วและปรับตัวเร็ว** ขึ้นชื่อว่าเป็นมนุษย์เดินดินย่อมหนีไม่พ้น สุข ทุกข์ สำเร็จ และล้มเหลวผิดหวัง ไม่มีผู้ทีประสบความสำเร็จคนใดไม่เคยพบกับความล้มเหลว สำคัญอยู่ที่ว่าเมื่อเห็นเค้ากลางของความล้มเหลวเริ่มแผ่เข้ามาปกคลุม ผู้ทีมีเขาวินัยญาไว้มักจะไหวตัวทันอย่างรวดเร็ว พอเริ่มเอนๆ ก็ยอมรับรู้ได้แล้ว ยอมลดอัตรา ยอมรับความผิดพลาดล้มเหลว แล้วรีบเปลี่ยนแปลงยุทธวิธีการทำงานอย่างรวดเร็ว แค่นี้ใจยอมรับความล้มเหลวได้รวดเร็วยังไม่เพียงพอ ต้องปรับกระบวนการทำให้เร็วตามได้ด้วยจึงจะครบเครื่อง

การทีจะทำได้เร็วและปรับตัวได้เร็วเป็นทักษะทีต้องฝึกกันตั้งแต่เล็กๆ การเล่นกีฬาทีเป็นกิจกรรมหนึ่งทีสอนให้คนเรารู้จักพ่ายแพ้ผิดหวัง และลุกขึ้นมาแก้ตัวใหม่อย่างรวดเร็ว คุณสมบัติข้อนี้เป็นข้อทียากสำหรับคนอายุยังน้อย จะสังเกตได้จากตัวอย่างของคนทีประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อย เช่นพวกดาราทหรือนักร้องวัยรุ่นทีมีเงินหลายล้าน มีแฟนรวมมากมาย ทำให้ลืมนัว และบริหารความสำเร็จทีเสี่ยงทีเข้ามาอย่างรวดเร็วไม่เป็บบางคนทีพึ่งยาเสพติด บางคนทีใช้เงินไม่เป็บเสียเด็กเสียคนไปก็มาก เมื่อเห็นตัวอย่างคนทีประสบความสำเร็จตั้งแต่เยาว์และล้มเหลวอย่างรวดเร็วก็จงจำเอาไว้เป็บทริเียนทีจะสอนตนเองไม่ให้พลาดพลั้งอย่างพวกเขาเหล่านั้นให้จงดี

● ต้องเป็นคนทีมีวินัยทางการเงิน

คงไม่ต้องกังขาขนาดเป็บนักวิเคราะห์การลงทุน ใครก็ตามทีรู้จักใช้เงินอย่างมีเหตุผลรู้จักเก็บออมตั้งแต่ยังเยาว์ ไม่สุรุ่ยสุร่ายเห็นใครมีอะไร ฉันต้องมีบ้างโดยไม่คำนึงถึงศักยภาพของตน เป็บนักช้อปแต่ไม่เป็บนักออมแบบนั้กไปไม่รอด คนทีรู้จักออมโดยทีไม่จำเป็นต้องเป็บคนชื้อเหินแวงและเอาเปรียบผู้อื่นจะเป็นผู้ทีมีความมั่นคงทางการเงินซึ่งเป็บรากฐานทีสำคัญของการประสบความสำเร็จ

และยิ่งถ้ามีความสามารถทางการเงินมาก ก็จะสามารถบริหารเงินในเชิงอกเงยได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นไปอีก คนบริหารเงินเก่งๆในโลก และในบ้านเรามีตัวอย่างให้เห็นมากมาย แต่ขอให้เลือกนักการเงินที่มีประวัติดีมาเป็น ไอคอลล

● เป็นผู้กล้าท้าทายอำนาจและ

กระบวนการ ภาษาอังกฤษใช้คำว่า "Challenge the authority and process" ซึ่งภาษาไทย แปลคำว่า "challenge" ว่า "ท้าทาย" ซึ่งฟังดู

ก้าวร้าวรุนแรงในวัฒนธรรมของเรา แต่สำหรับฝรั่ง คำๆ นี้ไม่ได้หมายความว่าในทางก้าวร้าวเสมอไป มันอาจหมายถึงการที่คนเราไม่เชื่อ และทำตามคนอื่นง่ายๆ โดยไม่คิดไตร่ตรอง ว่าระเบียบข้อนั้น กฎเกณฑ์ข้อนั้น หรือบุคคล

คนนั้นมีความน่าเชื่อถือ มีความชอบธรรม ถูกต้องเพียงใด

เพราะแนวทางปฏิบัติที่มีมาแต่โบราณ อาจเป็นเรื่องที่เหมาะสมสำหรับช่วงเวลาหนึ่ง แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปก็อาจไม่เหมาะสมแล้วก็ได้ คนที่มีนวัตกรรมคิดสร้างอะไรใหม่ หรือพวกนักพัฒนา นักปฏิรูปมักจะไม่เชื่อ และไม่ทำตามคำสั่งหรือคำสอนของใครง่ายๆ จนกว่าจะมีการทดลองพิสูจน์ให้มันใจเสียก่อน ซึ่งการตั้งคำถามหรือมีข้อสงสัยในความเชื่อ คำสั่ง หรือคำสอนของผู้มีอาวุโสหรือผู้มีอำนาจ คงทำได้ยากสำหรับสังคมไทย แต่หากทำด้วยความสุภาพนอบน้อมและจริงใจ การมีคำถาม ย่อมไม่ใช่ความก้าวร้าว แต่เป็นการขอพิสูจน์ข้อเท็จจริงที่ผู้มีอำนาจและมีจริยธรรมต้อง เปิดใจกว้างยอมรับ ถ้าโลกเราไม่มีการท้าทาย สงสัยในบทเรียนเก่าๆ โลกเราคงไม่เจริญมาจนทุกวันนี้

คราวหน้ามาคุยกันต่อนะคะว่าคนอายุ 30 ปีที่ประสบความสำเร็จเขามีคุณสมบัติอะไรอีกบ้าง